

THÔNG BÁO

kết luận, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ngày 19/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đồng chí Võ Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận, chỉ đạo như sau:

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đều nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nhìn chung, chất lượng đội đảng viên được nâng lên rõ nét, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng có sự chuyên biến tích cực; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị được phát huy, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn bám sát mục đích, yêu cầu Chỉ thị của Ban Bí thư, nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời đề ra nhiều giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ đảng viên kết nạp đạt chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát đảng viên được tăng cường; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên, nội dung phong phú. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, qua đó, giúp nhiều đảng viên thấy được hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các bước triển khai theo quy trình rà soát, sàng lọc gắn với công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm được cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng hơn, thực hiện từng bước đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa kịp thời, việc triển khai thiếu đồng bộ, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kết nạp đảng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn nặng chỉ tiêu, nghị quyết, chạy theo số lượng, chưa xem trọng chất lượng; việc bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên có nơi chưa được chú trọng. Việc chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn

chậm, chưa hiệu quả,... công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở một vài nơi thực hiện chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.

Đề phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chi thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII), Hướng dẫn 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Rà soát, xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng chính đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống hoạt động “diễn biến hòa bình”, gỡ bỏ kịp thời các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước...

2. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Cấp ủy huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm công tác kết nạp đảng viên với phương châm đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; chú trọng kết nạp Đảng ở một số đối tượng đặc thù, nhất là đối tượng học sinh - sinh viên giỏi, công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên ngày càng mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

3. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện nghiêm trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong công tác giới thiệu, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; việc thực hiện Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Giáo dục, rèn luyện đảng viên, gắn với rà soát, phát hiện, đưa đảng viên chưa chấp hành đúng chế độ sinh hoạt đảng vào danh sách cần được giáo dục, giúp đỡ. Kiên quyết xem xét, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, ý thức tổ chức kỷ luật kém, không còn thiết tha với Đảng; không gương mẫu, vi phạm những điều đảng viên không được làm đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tích cực phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư, qua đó phát hiện những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

5. Các cấp ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú; thực hiện nội dung cam kết, tu dưỡng, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa đảng viên vi phạm.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy huyện và tương đương nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn,
- Cấp ủy huyện và tương đương,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Phó Chánh VPTU (TH),
- Thư ký Bí thư Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Thị Mai Tiên